



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสารภี

เรื่อง ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขนาด ๘๐ - ๑๐๐ คน แบบไม่ตอกเสาเข็ม  
หมู่ที่ ๑ บ้านสารภี ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลสารภีอำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา มีความประสงค์จะประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขนาด ๘๐ - ๑๐๐ คน (สภ.ศพต.๓) แบบไม่ตอกเสาเข็ม ปริมาณงาน ขนาดกว้าง ๒๐ เมตร ยาว ๒๓ เมตร หรือมีพื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า ๔๖๐ ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจำนวน ๑ ป้าย (รูปแบบรายการตามแบบ มาตรฐานของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น)

ราคากลาง **๒,๒๗๔,๐๐๐.- บาท (สองล้านสองแสนเจ็ดหมื่นสี่พันบาทถ้วน)**

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

๑. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
๒. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานของทางราชการ และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทำงานตามระเบียบของทางราชการ
๓. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอการรายอื่น และ/หรือต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ วันประกาศประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ในครั้งนี้
๔. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทยเว้นแต่รัฐบาลของผู้ประสงค์จะเสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกัน เช่นว่านั้น
๕. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลและมีผลงานก่อสร้างที่ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ในวงเงินไม่น้อยกว่า ๑,๑๔๐,๐๐๐.- บาท และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น องค์กรวิสาหกิจ หรือหน่วยงานเอกชนที่หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นเชื่อถือ
๖. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ
๗. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

/ส. คู่สัญญา...

๘. คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้

กำหนดยื่นเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ๑๙ เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ระหว่างเวลา ๑๐.๐๐ ถึง ๑๑.๐๐ น. ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างระดับ อำเภอหนองบุญมาก และประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับคัดเลือกให้เข้าเสนอราคาในวันที่ ๒๑ เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๑๑.๐๐ น. เป็นต้นไป

กำหนดเสนอราคาในวันที่ ๒๖ เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๗ เวลา ๑๐.๐๐ – ๑๐.๓๐ น. ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ในราคาชุดละ ๒,๐๐๐ บาท ได้ที่งานพัสดุและทรัพย์สิน กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลสารภี ระหว่างวันที่ ๓๐ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๑๑ เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๗ หรือ สอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๔๔-๗๕๖๔๕๗ (ไม่เว้นวันหยุดราชการ ) และดูรายละเอียดได้ที่ เว็บไซต์ [www.gprocurement.go.th](http://www.gprocurement.go.th) ของกรมบัญชีกลาง [www.abtsarapee.com](http://www.abtsarapee.com) ของ องค์การบริหารส่วนตำบลสารภี และ [www.koratdla.go.th](http://www.koratdla.go.th) เว็บไซต์ของ ท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมา

ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๗

(ลงชื่อ)

(นายเอนก คร่อมกระโทก)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสารภี